



ประกาศ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด

ที่ 46 / 2565

เรื่อง รายชื่อผู้สมัครและการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566

ด้วยการดำรงตำแหน่งของกรรมการดำเนินการ จำนวน 7 คน และผู้ตรวจสอบกิจการ จำนวน 1 คน จะครบวาระวันที่ 31 ตุลาคม 2565 และให้เลือกตั้งขึ้นมาใหม่ สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด ได้เปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม - 12 ตุลาคม 2565 สหกรณ์ฯ จึงขอประกาศรายชื่อผู้สมัคร กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 ดังนี้

ผู้สมัครตำแหน่งกรรมการดำเนินการ สมาชิกเลือก 7 คน

เบอร์	ชื่อ - สกุล	กลุ่มลักษณะงาน	หน่วยงาน
1	นายรพี จันทรโสภา	กลุ่มสนับสนุน และลูกจ้างประจำ	งานนิติกร กลุ่มงานบริหารทั่วไป
2	นางสาวสิรินาถ มีเจริญ	กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มการพยาบาล
3	นางสาวนงนิตย์ ช่วยเจริญ	กลุ่มเกษียณอายุราชการ	ข้าราชการบำนาญ
4	นางมยุรี โรจนอังกูร	กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มการพยาบาล
5	นายนพดล เพิ่มศรีพงศ์	กลุ่มสหวิชาชีพ	กลุ่มงานเทคนิคการแพทย์และ พยาธิวิทยาคลินิก
6	นางพิไลวรรณ จันทรสุกรี	กลุ่มเกษียณอายุราชการ	ข้าราชการบำนาญ
7	นางสาวดุสิตรา ทองศรีจันทร์	กลุ่มเกษียณอายุราชการ	ข้าราชการบำนาญ
8	นางพนิตนาฏ โชคดี	กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มการพยาบาล
9	นางเปรมจิตร แก้วมูล	กลุ่มพยาบาลวิชาชีพ	กลุ่มการพยาบาล

ผู้สมัครตำแหน่งผู้ตรวจสอบกิจการ สมาชิกเลือก 1 คน

เบอร์	ชื่อผู้สมัคร	หน่วยงาน
1	นางกนกวรรณ ขำฉา	กลุ่มงานบัญชี

เพื่อให้สมาชิกทุกท่าน ได้มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ มาบริหารงานสหกรณ์ฯ โดยผู้มีสิทธิลงคะแนนเลือกตั้งเป็นสมาชิกภาพสมบูรณ์ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2565 สามารถตรวจสอบรายชื่อได้ที่ บอร์ดสำนักงานสหกรณ์ฯ บอร์ดหน้าฝ่ายการพยาบาล และเว็บไซต์สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด (www.uttavings.com) ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

/กำหนดการ...

กำหนดการการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 เวลา 08.30 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมเมหลักซ์ ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สธ. โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ สมาชิกจะได้รับค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางจำนวน 300 บาท

ขอเชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ ไปใช้สิทธิลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการ ประจำปี 2566 ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว หมายเหตุ สมาชิกต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนที่ทางราชการออกให้ ฉบับจริง มาแสดงในการใช้สิทธิลงคะแนน หากไม่แสดงบัตรดังกล่าวจะไม่มีสิทธิลงคะแนน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565



(นายพงษ์เทพ อินทรีย์)

ประธานกรรมการดำเนินการ

สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ จำกัด